

### THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo khắc phục những vấn đề tồn tại, sai sót trong công tác phê duyệt dự án, ký kết và thực hiện hợp đồng; trích lập dự phòng ngân sách; công tác lập và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật một số dự án có tổng mức đầu tư vượt hạn mức quy định...; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

kiến nghị của KTNN trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện và có giải pháp quyết liệt để thực hiện triệt để các nội dung kiến nghị còn tồn đọng, có báo cáo chi tiết làm rõ đối với các kết luận, kiến nghị khó xử lý và kết luận, kiến nghị không có khả năng xử lý, làm cơ sở để cơ quan chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; phối hợp với các sở, ngành chức năng phổ biến, tập huấn các chế độ, chính sách về quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, đặc biệt là các quy

định mới, các sai sót phổ biến dễ mắc phải trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, công sản đã được KTNN chỉ ra; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN theo quy định, có cam kết về thời gian đối với các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh.

### TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh và phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng tới kỷ niệm như: phát động cuộc thi viết về đề tài quân đội, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh, hội thi tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh và tham gia cấp Quận khu; tổ chức chiếu phim về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng phục vụ trên 11.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; phát động các cơ quan, đơn vị xây dựng các công trình gắn biển chào mừng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nội dung công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động gặp mặt kỷ niệm trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mở đợt cao điểm tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân từ nay đến ngày 22/12. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có kế hoạch, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền với hình thức, nội dung phong phú, có tính định hướng về truyền thống về vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng... Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các hoạt động gặp mặt kỷ niệm cần bảo đảm chất lượng, sâu rộng, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo

Trung ương. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, trong đó tập trung tuyên truyền truyền thống về vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh, kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng chí cũng đề nghị các điều kiện tổ chức hoạt động gặp mặt phải có sự thống nhất về thời gian, địa điểm, đối tượng và nội dung tổ chức gặp mặt kỷ niệm. Bộ CHQS tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch gặp mặt kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; phối hợp với Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau dịp kỷ niệm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân trang trọng, ý nghĩa.

## Vụ đông ở An Tân - hành, tòi trở thành cây chủ lực

Xã An Tân (Thái Thụy) từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất chuyên canh các loại cây trồng vụ đông, đặc biệt là hành, tòi. Đây không chỉ là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình mà còn trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.



Hệ thống thủy lợi nội đồng thuận lợi giúp nông dân xã An Tân (Thái Thụy) yên tâm sản xuất vụ đông.

Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, đất pha cát giàu dinh dưỡng, xã An Tân đã xây dựng được vùng chuyên canh rau màu rộng lớn. Từ lâu, trồng hành, tòi đã trở thành nghề truyền thống của người dân An Tân. Không chỉ đơn thuần là một nghề mưu sinh, việc canh tác hành, tòi còn chứa đựng nhiều kinh nghiệm quý báu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những kỹ thuật như xử lý đất, gieo trồng, chăm bón và thu hoạch đều được người dân nắm bắt kỹ lưỡng, giúp cây hành, tòi cho năng suất cao và chất lượng tốt. Vụ đông năm nay, xã An Tân đã gieo trồng gần 200ha hành, tòi, chiếm trên 80% diện tích cây vụ đông của xã. Ông Nguyễn Văn Tài, thôn Tân Cường chia

sẽ: Năm nay thời tiết thuận lợi, không có mưa to nên hành, tòi phát triển tốt. Trước đây, để tưới 4 sào hành, tòi, vợ chồng tôi phải dành cả buổi chiều gánh nước tưới cho từng thửa ruộng, có thời cách xa nương nước hơn 100m nên rất vất vả. Chính vì thế, nhiều ruộng không được tưới đầy đủ, hành, tòi chậm lớn, cần cỗi, giá bán thấp. Nhưng từ khi được tỉnh, ngành điện hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường điện ra đồng, nông dân chúng tôi rất thuận lợi trong việc chăm sóc rau màu, thời gian, công sức làm việc giảm đi rất nhiều. Rau màu có đủ nước cũng sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Ông Vũ Văn Tuấn, thôn Tân An, một nông dân gắn bó với cây hành, tòi hơn 30 năm cho biết: Trước đây, hành, tòi chỉ

bán tại chợ, giá cả bấp bênh. Nay nhờ có thương hiệu hành, tòi An Tân, xuất bán được vào siêu thị và xuất khẩu, giá cao hơn nhiều. 5 sào sau khi trừ chi phí gia đình tôi lãi trên 50 triệu đồng. Chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương là một trong những người tiên phong trồng hành, tòi theo hướng hữu cơ tại xã An Tân. Bà qua việc sử dụng phân bón hóa học, chi áp dụng các chế phẩm sinh học để cải tạo đất và phòng trừ sâu bệnh. Kết quả, hành, tòi của chị không chỉ đạt năng suất cao mà còn được thị trường ưa chuộng. Với diện tích 3 sào vụ đông, mỗi năm chị thu về 50 triệu đồng lợi nhuận. Chị Hằng cho biết: Hành, tòi An Tân được người tiêu dùng ưa chuộng vì củ đều, mùi thơm đặc trưng, chất lượng vượt trội so với

nhiều nơi khác. Lại trồng theo hướng hữu cơ nên khách hàng rất thích, nhiều người đặt mua trước cả khi thu hoạch. Một trong những yếu tố quan trọng giúp bà con An Tân yên tâm sản xuất là sự ổn định của thị trường đầu ra. Những năm gần đây, xã đã liên kết với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh. UBND xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh và xử lý sau thu hoạch. HTX DVNN An Tân đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Vũ Công Thành, Chủ tịch UBND xã An Tân cho biết: Bên cạnh những thuận lợi, sản xuất vụ đông ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn như chi phí phân bón, thuốc trừ sâu cũng tăng; đầu ra sản phẩm không ổn định; việc quản lý sâu bệnh, nhất là bệnh thối nhũn ở hành và tòi do độ ẩm tăng cao sau những ngày mưa phùn... Để khắc phục, xã An Tân đang từng bước khuyến khích người dân áp dụng mô hình sản xuất hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh thay thế phân bón hóa học. Khuyến khích xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động để giảm công lao động và tiết kiệm nước. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu hành, tòi An Tân để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản. Chúng tôi đặt mục tiêu biến hành, tòi An Tân thành thương hiệu mạnh. Bên cạnh việc hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, xã đã xây dựng thành công thương hiệu hành, tòi OCOP 3 sao, đang xúc tiến xây dựng thương hiệu OCOP 4 sao nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa sản phẩm hành, tòi An Tân ra thế giới. Từ những cánh đồng xanh mướt trải dài, hương thơm của hành, tòi không chỉ lan tỏa khắp làng quê mà còn đi xa hơn, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương. Với những bước đi chiến lược, hành, tòi An Tân hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành "thương hiệu vàng" của nông nghiệp Thái Thụy trong tương lai.

MINH NGUYỄN

## PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN Khơ trước mắt - lợi lâu dài

### KỶ II: CÒN NHIỀU LÚNG TÚNG, BẮT CẬP

Phân loại rác thải tại nguồn vừa tiết kiệm chi phí xử lý, tiết kiệm diện tích đất chôn lấp vừa hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngầm, không khí, từ đó giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều trong khi quá trình thu gom, phân loại và xử lý gặp nhiều khó khăn, lúng túng và bất cập.

#### Những mô hình đang dở

Mặc dù Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn tới các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh bước đầu đạt kết quả tích cực, tuy nhiên việc nhân rộng mô hình, tăng số hội viên, phụ nữ tham gia còn gặp nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Roan, Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Thịnh (Thái Thụy) cho biết: Năm 2022, Hội LHPN xã chọn 200 hộ ở 4 thôn thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Cùng với tập huấn kiến thức, hướng dẫn cách phân loại rác, các hộ được phát chế phẩm vi sinh để ủ rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Sau 6 tháng triển khai, lượng rác thải tại các gia đình đã giảm nhiều, chị em phấn khởi lắm. Chúng tôi kỳ vọng nhân rộng ra cả 6/6 thôn, tuy nhiên đến nay mô hình không nhân rộng ra được mà số hộ tham gia giảm chỉ còn 2/3 so với ban đầu. Theo ông Hà Học Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh: Khi phân loại rác tại nguồn cần hỗ trợ người dân mua thùng đựng rác tiêu chuẩn nhưng địa phương



Thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Thái Bình - tất cả các loại rác đều chất lên xe đem đi xử lý.

không có kinh phí. Với các hộ gia đình có diện tích đất vườn thì thuận lợi cho việc ủ rác hữu cơ thành phân bón, nhưng nhiều hộ kinh doanh ở mặt đường phân loại rác thải ra nhiều nhưng lại không có chỗ xử lý rác hữu cơ nên xã ưu tiên cấp thùng phân loại rác cho các hộ này. Do chưa có xe chuyên dụng vận chuyển từng loại rác nên tổ thu gom đi theo chuyến, chuyển trước vận chuyển rác hữu cơ, chuyển sau vận

chuyển rác vô cơ nhưng vấn đề rơi vãi ra đường gây mất vệ sinh. Hiện lo ngại của địa phương không hoạt động nên phải xử lý rác theo hình thức chôn lấp, xe chở rác vào khu tập kết thì lại đổ chung các loại rác đã phân loại vào với nhau, xã cũng khó kiểm soát được, như vậy việc phân loại rác không có tác dụng nữa. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Có nhiều

nguyên nhân khiến cho các mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn của tổ chức hội chưa đạt hiệu quả cao. Trong đó, công tác tuyên truyền tại các địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Một số hội viên, phụ nữ và người dân cũng chưa nhận thức hết được vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, thiếu các kiến thức, kỹ năng và chưa có thói quen phân loại, xử

lý rác tại nguồn. Cùng với đó, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện việc phân loại rác còn thiếu, kinh phí để triển khai thực hiện còn hạn chế. Anh Hoàng Đình Sơn, cán bộ Công ty Cổ phần Hoa Hồng, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) cho biết: Công ty đang thu gom, phân loại, xử lý rác tại một số địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà, trong đó có một số địa phương thực hiện mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Rác được Công ty thu gom về phân loại; rác hữu cơ được ủ làm phân bón để bán, còn lại là đốt. Nếu các hộ gia đình phân loại rác tại nguồn được thì tốt quá, công nhân đỡ tốn thời gian phân loại, tuy nhiên hiện nay các địa phương mới triển khai xây dựng các mô hình thí điểm phân loại rác theo nhóm nhỏ hộ gia đình. Khi phân loại rác thải rồi thì cần có xe chuyên dụng chở từng loại rác, nhưng số hộ tham gia phân loại rác quá ít mà tiền thu của các hộ dân phục vụ cho việc thu gom thấp, Công ty không có kinh phí đầu tư từng loại xe bởi sẽ đội thêm chi phí mua xe, phí vận chuyển, nhân công. Vì vậy, tất cả các loại rác đã phân loại hay chưa phân loại đều chất cả lên xe rồi vận chuyển về bãi tập kết, tiến hành phân loại lại. Do vậy, nếu đã phân loại, xử lý rác thải tại nguồn thì các địa phương phải thực hiện triệt để, đồng loạt tại tất cả các hộ dân; đồng thời tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ cho công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải thì mới đạt được hiệu quả cao.

#### Người dân vẫn thờ ơ với phân loại rác

Cùng với Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Bình và một số địa phương cũng triển khai thực hiện mô hình phân loại,

xử lý rác thải tại nguồn song trên thực tế không phải mô hình nào cũng phát huy hiệu quả. Có địa phương thời gian đầu người dân hưởng ứng khá tốt nhưng sau đó nhiều hộ bỏ ngang vì lý do rác chặm được thu gom, không còn được hỗ trợ chế phẩm vi sinh. Nhiều hộ gia đình không hợp tác hoặc chỉ thực hiện khi có hỗ trợ kinh phí. Một số địa phương ban đầu còn đồng hành, phát thi phân loại, phát thùng đựng rác nhưng sau do thiếu nguồn kinh phí nên cũng dừng lại... Vì vậy, kết quả thu về không được bao nhiêu bởi công tác triển khai chưa đồng bộ, mới dừng ở tuyên truyền, vận động mà chưa theo sát hướng dẫn, kiểm tra. Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội Nông dân tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; triển khai một số mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn ở các xã Thụy Duyên (Thái Thụy), Vũ Đoài (Vũ Thư), Vũ Trung (Kiến Xương)... Nông dân cũng tích cực thực hiện, bước đầu giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, tuy nhiên mô hình này mới dừng lại ở việc thí điểm, khi có kinh phí hỗ trợ hoặc có dự án Hội mới có điều kiện triển khai và cũng chỉ phù hợp ở các vùng nông thôn khi các gia đình có diện tích đất để ủ và xử lý rác vô cơ, đối với khu vực đô thị thực hiện sẽ khó khăn hơn. Vấn đề là rác hữu cơ sau khi các hộ gia đình phân loại xong có được vận chuyển riêng đem đi xử lý riêng hay lại đổ dồn vào với rác vô cơ?

Qua khảo sát tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Bình, hiện nay từ rác thải vô cơ đến rác hữu cơ đều được tập kết thành đồng tại các ngõ hoặc các tuyến phố, sau đó người thu gom rác đẩy xe nhỏ hoặc ô tô đi thu gom. Người dân thành phố cũng đã quá quen với việc để chung các loại rác với nhau, nhiều người khi được hỏi đến việc phân loại thì tỏ ra bất ngờ hoặc thờ ơ. Chị Nguyễn Thị Hoài, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Hàng ngày, gia đình tôi thải ra rất nhiều túi nilon, hộp đựng thức ăn cùng các loại rác khác như củ chuối, củ khoai, củ hành... nhưng đều đổ chung vào 1 túi ri măng ra chỗ tập kết, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phân loại rác mà có phân loại thì trong nhà cũng không có chỗ để mấy loại thùng rác. Cũng có một số người dân đã có ý thức phân loại rác để thuận tiện cho công tác thu gom và tái chế. Tuy nhiên, công nhân môi trường khi thu gom lại bỏ chung những loại rác đã phân loại với nhau khiến việc làm này trở nên vô ích. Bà Phan Thị Hương, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi cho các loại rác như củ chuối, vỏ các loại củ, quả hoặc thức ăn thừa vào túi riêng; chai nhựa, hộp giấy, đồ gia dụng hư hỏng vào một túi; các loại rác còn lại vào 1 túi nhưng người đi gom rác sau khi nhặt đồ phế liệu xong thì lại quẳng tất cả các loại túi vào 1 thùng. Thế thì bằng hòa, tôi phân loại rác làm gì nữa cho tốn công.

Theo ông Trương Văn Chí, thành viên tổ thu gom rác thải phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình): Chúng tôi chỉ được cấp 1 xe đẩy đi đến từng ngõ ngách trong khu dân cư để thu gom rác, có bao nhiêu thì chất cả lên xe gồm rác hữu cơ, vô cơ, rồi lẫn cả đất cát, vỏ chai, mảnh sành, thậm chí cành cây, que củi... Khối lượng rác ngày càng nhiều, chúng tôi thu gom không xuể, công việc này nặng nhọc, vất vả và vô dụng mà thu nhập thấp. Nếu các hộ dân phân loại rác, chúng tôi phải đi 2 lần thu gom từng loại, điều này không thể làm được mà có thu gom riêng rồi ra chỗ tập kết cũng dồn chung vào một đồng để ô tô vận chuyển đi xử lý. Tại bãi rác của xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình), phóng viên gặp một người dân chõ cào một xe vô quả sấu riêng, vô quả dưa, các loại hoa quả hỏng đến ở đây và được nghe anh chia sẻ: Lượng nhiều như thế này nên không ai thu gom, hàng ngày tôi tự đem ra bãi rác đổ, bởi có sẵn chõ rới thì cứ thế đổ thôi còn địa phương họ xử lý thế nào là chuyện của họ. Nếu không đổ ở đây tôi cũng không biết đem đi xử lý. Theo bà Phạm Thị Năm, xã Xuân Quang Đông (Đông Hưng): Nhiều năm nay tôi đi nhặt phế liệu ở các bãi rác. Nói chung đã là rác thì lẫn lộn tất cả, ai cũng muốn chuyển ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt nên ít người nghĩ đến phân loại. Rác hầu hết được dồn lại thành đồng tại các bãi rác của các xã để đốt hoặc chôn lấp, không phân chia đầu là khu chứa rác hữu cơ hay rác vô cơ đâu, nói chung rất ô nhiễm. Do lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, thiếu quy hoạch các bãi tập kết chất thải tập trung nên trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc. Tại các xã lò đốt rác đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ điều kiện vận hành, còn tại thành phố Thái Bình nhà máy xử lý rác thải luôn trong tình trạng quá tải càng làm cho bãi toàn xử lý rác thải sinh hoạt càng trở nên nan giải.

(còn nữa) NHÓM PHỎNG VIÊN